



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง รายชื่อผู้คัดเลือกได้ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด  
นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับ  
ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๘ (๖)  
แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม  
๒๕๕๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ก. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ๙)

หมายเลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	เทศบาล	จังหวัด	ผลคะแนน		รวมคะแนน ๒๐๐ คะแนน	หมายเหตุ
				คะแนน ประวัติฯ ๑๐๐ คะแนน	คะแนน สมรรถนะฯ ๑๐๐ คะแนน		
๐๐๑	นายประจักษ์ ทองบัว	ทน.ยะลา	ยะลา	๘๙.๐๐	๘๕.๕๐	๑๗๔.๕๐	

ข. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ให้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ใน  
ประกาศผลการคัดเลือก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย  
เทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีผู้คัดเลือกในครั้งนี้ได้ และหากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกการ  
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้

- ๑) ผู้คัดเลือกได้ขอสิทธิในการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
- ๒) หากภายหลังปรากฏว่าผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ขาดคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประกาศรับสมัครไว้ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสนิท ทองศิริ)

ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ